



ที่ อว ๐๒๐๐.๑/๐๒๕๓๖๗

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการและในกำกับ/ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน/
อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๓/๔๖๕๕
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับแจ้งจากสำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่ามีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอให้ตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกล่าวอ้างว่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัดสิทธิการแต่งกาย
ด้วยชุดฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ซึ่งมีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ร้องได้ขอยุติการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่ร้องเรียนไว้เนื่องจากเกรงว่าจะได้รับผลกระทบ
จากการทำงานในวิชาชีพแต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเห็นว่าการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ จึงได้มีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนต่อไป โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติ
และข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลค่าย
สรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลนาเยี่ย
โรงพยาบาลสำโรง โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลตระการพืชผล โรงพยาบาล
พิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลเขมราฐ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และโรงพยาบาลเขื่องใน สร้างความเข้าใจ
แก่สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งที่มีอำนาจในการกำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการแต่งกายของนิสิตนักศึกษา
โดยให้พิจารณาอนุญาตให้นิสิตนักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพหรือวิถีทางเพศของตนเองทั้งในการเข้าเรียน เข้าสอบ
ฝึกงาน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หรือกิจกรรมอื่นของสถาบัน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้ว จึงขอส่งรายงาน
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังกล่าวมาเพื่อให้ความสำคัญ
และสร้างความเข้าใจให้เกิดการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามมติดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินนี่ นนท์ศิริ)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม